

THỊ XÃ XƯA - THÀNH PHỐ NAY

(Tiếp theo và hết)

KỶ 2: VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI



Quảng trường Thái Bình.

Cùng với dòng chảy của lịch sử, sự vươn mình của thị xã xưa, thành phố Thái Bình hôm nay đã chuyển mình trong nhịp sống mới đô thị hóa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực về mọi mặt để xây dựng thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã nỗ lực

phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng với tỉnh và cả nước đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tận dụng tối đa ưu thế, thành phố hôm nay có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Hình thành các khu công nghiệp hiện đại, đô thị thành phố phát triển từng ngày theo

hướng sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại, văn minh với nhiều công trình, dự án về hạ tầng đô thị được đầu tư đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Giao thông thành phố giờ đã được nối dài với nhiều tuyến đường mới như đường vành đai phía Nam, đường Võ Nguyên Giáp, đường Kỳ Đồng kéo dài, đường Lê Quý Đôn, đường Chu Văn An kéo dài, cầu vượt sông Trà Lý. Hệ thống cây xanh đô thị được phủ xanh tại hầu hết các tuyến phố như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng... Công viên

cây xanh cũng được quan tâm đầu tư như công viên Lê Quý Đôn, Kỳ Bá, 30/6, công viên sinh thái Hoàng Diệu, hồ Ty Rượu. Các công trình văn hóa như Quảng trường Thái Bình, Đền thờ Bắc Hồ, Tượng đài Bắc Hồ với nông dân Việt Nam, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh cùng nhiều khu vui chơi giải trí, dịch vụ, thương mại như công viên nước, trung tâm thương mại Vincom, Go, khách sạn Selegend, Petro, Dream, Sojo... Đời sống của người dân ngày được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Bất kịp với xu thế phát triển của công nghệ, công tác chuyển đổi số đã nhanh chóng đưa các tiện ích thông minh đi vào mọi mặt đời sống nhân dân thành phố. Chất lượng y tế, giáo dục được nâng cao. Nhiều năm liên tục thành phố dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát huy; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp trong nhân dân tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thành phố ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; công tác quản lý, điều hành của

chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn, thành phố dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện...

Không khó để người dân cảm nhận được sự khởi sắc từng ngày của thành phố bởi trong từng nhịp sống thường ngày của mỗi người, khi mức sống được nâng cao, có điều kiện thụ hưởng cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn. Ông Trần Đức Mong, đảng viên gần 50 năm tuổi đảng, phường Trần Lâm cho biết: Thành phố Thái Bình đã thay đổi toàn diện với những bước đi vững chắc, mỗi ngày một hiện đại, văn minh. Các tuyến đường được quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Các công trình phúc lợi, công trình công cộng được quan tâm đầu tư giải quyết. Nhiều điểm nhấn nổi bật như như Quảng trường Thái Bình, công viên Kỳ Bá, hồ Ty Rượu và rất nhiều công trình công cộng, đường sá, khu đô thị, khu chung cư, trường học đều được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Bà Đoàn Thị Lụa, phường Quang Trung phấn khởi cho biết: Thành phố mình không ngừng "thay da đổi thịt". Cuộc sống của người dân cũng ngày càng tốt hơn. Điều đó cho thấy vai trò của cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được thành tựu to lớn trong suốt chặng đường vừa qua để người dân được thụ hưởng thành quả.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình thêm tự hào và tin tưởng vào tương lai, phát huy truyền thống quê

hương anh hùng, năng động trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu "phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng" đúng như Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố đang tập trung thực hiện là chỉnh trang đô thị ven sông Trà Lý. Để nơi đây trở thành điểm nhấn trong tổng thể không gian của thành phố, trong buổi kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố sáng ngày 19/3 vừa qua, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Thái Bình và các sở, ngành liên quan cần dành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư trí tuệ, công sức, đặt nhiều tâm huyết và nỗ lực cao nhất cho dự án quan trọng này từ việc xây dựng, tham vấn phương án kiến trúc cảnh quan, các giải pháp về bố trí, kết nối giao thông đến quy hoạch công trình hạ tầng. Đây sẽ là nơi để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời, là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và hình thành khu phố đi bộ để khai mở và phát triển kinh tế đêm cũng như kết nối các tuyến phố chính, tạo hướng mở cho không gian của thành phố Thái Bình.

MINH NGUYỄN

Thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Theo đó, cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi 63/63 tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện tại 668 địa bàn dân số được chọn mẫu, trong đó có 258 địa bàn thực hiện mẫu phiếu dài và 410 địa bàn thực hiện mẫu phiếu ngắn. Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại họ là 0 giờ ngày 1/4/2024, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1/4/2024 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thu thập thông tin về các nội dung gồm: nhân khẩu học của các thành viên hộ, di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi, người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cuộc điều tra sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin gồm: Phiếu thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ (phiếu ngắn); phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và thêm các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục, lịch sử sinh, điều kiện sống của hộ (phiếu dài). Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025 và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; đồng thời, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương.

MINH HƯƠNG



Điều tra viên thực hiện rà soát lập bảng kê tại xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh

Thành công nhờ đam mê cây cảnh

Hơn 20 năm trước, khi thị trường cây cảnh chưa sôi động, nông dân địa phương ô ạt trồng bưởi, trồng hòe hoặc để vườn tạp thì ông Phạm Minh Tuyên, thôn Hội Kê, xã Hồng Lý (Vũ Thư) lại có hướng đi riêng là ương trồng cây cảnh. Cách làm này hiện mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông.



Dưới đôi bàn tay khéo léo của ông Tuyên, hầu hết các loại cây đều có thể uốn tỉa, tạo hình nghệ thuật, mang lại giá trị cao hơn.

Năm 2002, sau khi từ bỏ công việc ở một đơn vị vận tải đường thủy, ông Tuyên trở về quê hương lập nghiệp. Xã Hồng Lý rộng hướng ông có vườn đất rộng, chất đất phù sa màu mỡ nhưng khi đó, trên bãi bả con chỉ cấy lúa, trồng ngô, trong vườn chỉ có một vài loại cây ăn trái, cây hòe giá trị kinh tế rất thấp. Ông trăn trở và quyết định chọn cây cảnh đẹp, hơn nữa ông sớm nhận định thị trường cây cảnh trong tương lai sẽ phát triển khi đời sống người dân nâng cao.

Đã xác định được hướng đi nhưng khi bắt tay vào cải tạo vườn, đất

bãi để trồng cây cảnh, ông Tuyên gặp nhiều khó khăn: vốn đầu tư ít, chưa có kỹ thuật trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh, chưa có thu nhập để phục vụ cuộc sống, chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm... Ngoài việc thường xuyên đi giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật chăm sóc, tay nghề uốn tỉa cây cảnh, ông tự tìm tòi, sản xuất ang, chậu bằng xi măng để phục vụ trồng cây cảnh của gia đình nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư. Bất ngờ là, nhờ đôi bàn tay khéo léo, những chiếc ang, chậu mà ông sản xuất lại thu hút nhiều bạn bè, khách trồng cây đến đặt hàng. Vì vậy, một mặt ông vẫn trồng, chăm sóc cây cảnh; mặt khác, ông mở rộng quy mô sản xuất ang,

chậu cảnh tạo thu nhập trước mắt để phục vụ cuộc sống gia đình. Giai đoạn 2006 - 2010, nghề sản xuất ang, chậu cảnh thịnh hành, mang lại thu nhập 15 - 20 triệu đồng, thậm chí 20 - 30 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình ông.

Thời điểm này, một số cây cảnh bắt đầu được xuất bán nhưng thường là những cây có giá trị kinh tế chưa cao. Tuy nhiên, cũng có một số cây sanh, cây si ban đầu ông mua với giá chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/cây nhưng sau 5 - 6 năm tâm huyết chăm sóc, uốn tỉa, ông đã bán ra thị trường với giá 17 - 18 triệu đồng/cây, tương đương 1 lượng vàng khi đó. Hiệu quả kinh tế từ trồng cây cảnh và sản xuất chậu

cảnh tạo động lực, niềm tin giúp ông kiên trì vượt qua mọi khó khăn để yên tâm gắn bó, phát triển sản xuất cây cảnh.

Đến nay, gia đình ông Tuyên có hơn 1 mẫu vườn trồng đa dạng các loại cây cảnh như sanh, si, mẫu đơn, ổi, tường vi, duối... Ngoài gần 100 cây có dáng thế lớn, tuổi cây cao, giá trị kinh tế đạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi cây, ông Tuyên có hàng nghìn chậu cây cảnh bonsai mini, tuổi cây từ 3 - 5 năm, đạt giá trị từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây. Ông vẫn duy trì nghề sản xuất ang, chậu, tuy nhiên ông tập trung thời gian, công sức nhiều hơn cho việc chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh. "Theo nghề trồng cây cảnh là phải thực sự có đam mê, từ đó mới học hỏi và kiên trì theo đuổi đam mê được, nếu chỉ sản xuất cây cảnh theo hướng thương mại thì khó bền vững. Đối với tôi, mỗi cây đều mang hồn cốt riêng. Có một số cây, tôi gắn bó, tâm huyết, coi như đứa con tinh thần của mình, có khi bán đi rồi nhưng một năm vài lần vẫn tìm đến nhà chủ mới thăm nom, ngắm nghía cho bớt nhớ cây" - ông Tuyên chia sẻ.

Đến nay, bình quân mỗi năm nghề trồng cây cảnh và sản xuất ang, chậu cảnh mang về nguồn thu từ 300 - 350 triệu đồng cho gia đình ông Tuyên và tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương. Từ một hộ trồng cây cảnh ở xã Hồng Lý, người chơi cây cảnh biết đến, chưa tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm, đến nay gia đình ông Tuyên đã có "tên tuổi" trong làng cây cảnh của huyện Vũ Thư, cây ươm đến đâu có khách hàng đến tận vườn đặt mua đến đó. Đặc biệt, mô hình sản xuất cây cảnh của gia đình ông những năm qua đã lan tỏa, thu hút nhiều hộ dân xã Hồng Lý tích cực chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

QUYNH LƯU

Cần quyết liệt hơn trong phòng, chống bệnh dại

Hiện nay, tình hình dịch bệnh dại trên cả nước diễn biến phức tạp, số ổ dịch dại trên chó, số người bị chó cắn và tử vong do bệnh dai tăng. Tỉnh ta tuy chưa phát hiện trường hợp nào bị động vật cắn gây bệnh dại dẫn đến tử vong nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các địa phương đã triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đối với đàn chó, mèo, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để phòng bệnh dại, huyện Kiến Xương đã thực hiện nhiều biện pháp với tinh thần sẵn sàng, chủ động, không chủ quan, lơ là. Bà Bùi Thị Minh Thành, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Huyện đã hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại tại các xã, thị trấn, trong đó tăng cường tuyên truyền đến nhân dân và các đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết chó, mèo nghi mắc bệnh dại, các biện pháp phòng, chống bệnh dại có hiệu quả. Vận động người dân nuôi thực hiện nhất chó, mèo theo quy định. Chỉ đạo các địa phương rà soát số lượng chó, mèo nuôi thực tế và đôn đốc công tác tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo tại các xã, thị trấn.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Kiến Xương có tổng đàn chó, mèo trên 20.000 con. Thực hiện công tác tiêm phòng vụ xuân, hè, huyện đã triển khai cấp cho các xã, thị trấn trên 3.000 liều vắc-xin phòng dại. Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tại một số địa phương còn thấp. Thời gian tới, huyện tiếp tục nhận vắc-xin để tiêm

phòng bệnh dại theo kế hoạch đã đề ra.

Cùng với Kiến Xương, các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền để các hộ dân chủ động tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo khi chuẩn bị bước sang mùa nắng nóng, nguy cơ rất cao bệnh dại xâm nhập vào đàn chó, mèo. Ông Nguyễn Văn Thuận, xã Nam Thanh (Tiền Hải) cho biết: Thời gian qua, theo tuyên truyền của chính quyền địa phương, chúng tôi đã thực hiện nghiêm việc tiêm phòng cho đàn chó của gia đình, đồng thời nuôi nhốt, không thả rong ngoài đường. Không chỉ gia đình tôi, hiện nay tiêm phòng bệnh dại trên đàn vật nuôi là quyền lợi và trách nhiệm của người dân địa phương nhằm phòng bệnh dại phát sinh trên đàn chó, mèo. Năm 2021, tại thôn Thiệu, xã Nam Thanh đã xảy ra 1 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Theo báo cáo của các địa phương, tổng

đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh đạt 138.689 con của 88.077 hộ dân. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp phát 30.779 liều vắc-xin phòng dại. Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo toàn tỉnh mới đạt 20,5% tổng đàn. Theo khuyến cáo cần đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng dại cho động vật ít nhất 70% trên tổng đàn trong 2 năm liên tiếp thì mới có hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm bệnh dại sang người. Tuy nhiên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh không đạt tỷ lệ này. Thậm chí có nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo rất thấp, dưới 10% tổng đàn. Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo toàn tỉnh mới đạt 36% tổng đàn. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ cần bộ về các địa phương có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại cho vật nuôi thấp để triển khai các biện pháp nâng cao ý thức của các hộ dân về tiêm

vắc-xin phòng dại cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền đến các hộ dân vì rút ngắn bệnh dại có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua mọi loại vết thương hở, không phân biệt lớn nhỏ, chảy máu hay không khi bị chó, mèo cắn. Bệnh có thời gian ủ bệnh phức tạp, có thể chỉ từ 7 - 10 ngày hoặc kéo dài đến vài tuần, phụ thuộc vào tình trạng và vị trí vết cắn. Tổ chức rà soát thống kê số hộ nuôi chó, mèo và yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành nuôi nhốt chó, mèo theo đúng quy định. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống, nhất là tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho đàn chó, mèo tại các địa phương. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người nuôi có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về quản lý chó, không để chó chạy rong, rọ không khi đưa chó ra ngoài. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm theo quy định về nuôi chó, tiêm vắc-xin phòng dại theo quy định.

MANH THẮNG



Các hộ dân huyện Quỳnh Phụ thực hiện tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo.